



ที่ 19/2568

ข่าวประชาสัมพันธ์  
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

นักเรียนจากกรุงเทพมหานครและฟูกูโอกะ ร่วมกันเสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน  
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2568 นายโกศล สถิตธรรมจิตร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาสังคมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ประจำปี 2568 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Fukuoka Asian Art Museum เมืองฟูกูโอกะ

นักเรียนชาวไทยและญี่ปุ่นรวม 20 คน ได้รับการจัดสรรเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนไทยและญี่ปุ่นอย่างละครึ่ง ได้ร่วมกันนำเสนอแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของสังคมเมืองใน 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ชนบท (2) การส่งเสริมการศึกษาในชุมชนแออัด (3) การใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี (4) การลดขยะอาหาร (Food Waste) และ (5) การป้องกันอาหารเป็นพิษด้วยการส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ชื่นชมการทำงานร่วมกันและแนวคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนทั้งสองประเทศที่เป็นประโยชน์และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อเสนอเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น อาทิ การพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อรับทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างเครือข่าย หาแหล่งงบประมาณ และเปิดมุมมองใหม่ ๆ

โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในกิจกรรมแลกเปลี่ยนระดับเยาวชนภายใต้ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ โดยริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2551 และก่อนหน้าการเยือนจังหวัดฟูกูโอกะของเยาวชนไทยในครั้งนี้ นักเรียนของจังหวัดฟูกูโอกะทั้ง 10 คนที่เข้าร่วมโครงการฯ ก็ได้เดินทางไปเยือนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21-26 ธันวาคม 2567 เพื่อดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ก่อนจะนำมาต่อยอดในการเยือนเมืองฟูกูโอกะของนักเรียนชาวไทยในครั้งนี้

\* \* \* \* \*

27 มีนาคม 2568







